



TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương Đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Thông tin kì này:

- Chào mừng và báo cáo của thầy hiệu trưởng
- Tết Trung Thu
- Ngày hội thể thao khối mẫu giáo
- Hội đồng học sinh và trách nhiệm học sinh

Kính gửi Quý phụ huynh,

Học phần một của năm học mới đã gần kết thúc. Mọi việc đã đi vào nề nếp, hàng khối công việc và nhiều hoạt động với nhiều mức độ khác nhau đã được thực hiện trong thời gian qua. Quả thật đó là một học phần khá dài với 12 tuần học cùng với nhiều hoạt động đã được diễn ra.

Niềm vui đã được lan tỏa đến cả phụ huynh, giáo viên và cả các em học sinh trong suốt học phần vừa qua và đó là một phần không thể thiếu trong môi trường học tập. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trong bảng tin hàng tháng.

Các chuyến tham quan dã ngoại sẽ được bắt đầu vào ngày 19 tháng 10 cho hầu hết tất cả các em học sinh. Thư thông báo đã được gửi về nhà cho Quý phụ huynh với một số điều quan trọng cần lưu ý, các em học sinh cần phải mang theo bình nước, nón, giày, kem chống nắng và đặc biệt là các em phải mang theo đồng phục thể dục khi tham gia dã ngoại.

Tuần kế tiếp 26/10 các em học sinh sẽ tham gia vào chương trình học bơi tại hồ bơi Vietsovpetro. Thư thông báo cũng đã được gửi về nhà với những thông tin và vật dụng cần thiết cho chương trình bơi. Xin Quý phụ huynh vui lòng lưu ý rằng các em phải mang theo đồ bơi, khăn tắm, kem chống nắng và nón khi đi bơi. Xin Quý phụ huynh cũng vui lòng lưu ý vì tính an toàn và an ninh phụ huynh không nên có mặt tại hồ bơi. Nhà trường đã sắp xếp mọi thứ cần thiết để đảm bảo an ninh và sự an toàn của các em.

Các hoạt động vui nhộn bao gồm các cuộc thi đấu và một buổi trình diễn âm nhạc sẽ được tổ chức vào ngày cuối của học phần. Các em học sinh trong Hội đồng học sinh sẽ dự định bán nước giải khát trong ngày hội để quyên góp cho quỹ từ thiện địa phương.

Xin vui lòng lưu ý ngày kết thúc học phần sẽ vào Thứ Sáu 30/10 và ngày tựu trường sẽ là Thứ Hai 9/11/2015.

Chúc Quý phụ huynh một kì nghỉ vui vẻ

Dudley Schroeder



Ảnh trên: Nhảy bao bố, đường đua quyết liệt của Max lớp 2.



Ảnh trên: Các em mẫu giáo làm lồng đèn cho Tết Trung Thu

Tết Trung Thu

Tiếng gió xôn xao, sương bay nhẹ phũ, mưa phùn nhẹ rơi trong tháng mùa mưa về, không quá phô trương, một cách âm thầm lặng lẽ Tết Trung Thu được các em tổ chức thành công một cách tốt đẹp.

Các tiết mục biểu diễn năm nay được hỗ trợ rất nhiều từ phía Quý phụ huynh và các em đã đáp lại lòng biết ơn đó bằng những tiết mục, ý tưởng sáng tạo. Mia và Kim đảm nhận vai trò dẫn chương trình và các em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giới thiệu các tiết mục văn nghệ.

Các em học sinh lớp Mầm và lớp Chồi đã mở màn cho buổi biểu diễn bằng một bài hát với giai điệu vui nhộn: “Đêm Trung Thu”. Tiếp theo chương trình là màn trình diễn thời trang cực kì hấp dẫn và đa sắc màu của các em lớp Chồi đến lớp Lá. Không những các em đã mang đến những trang phục tuyệt đẹp mà các em còn thể hiện tính chuyên nghiệp trong từng bước chân trình diễn!

Tiếp nối là màn trình diễn ca múa “Rước Đèn Tháng 8” đó là một một ca khúc cổ điển của văn hóa Việt. Các em học sinh lớp 3 đã làm cho toàn thể khán giả như vỡ òa với điệu múa “Chú Cuội chơi trăng”. Lớp 4 và lớp 5 đã trình diễn điệu nhảy “Ánh trăng trẻ thơ” và dường như đây là tiết mục yêu thích của hầu hết quý thầy cô và các em học sinh. Múa Sen là một trong những tiết mục thật sự nổi bật của chương trình (xem ảnh). Các em đã chọn cho mình trang phục hồng, trắng và xanh, các em đã phô diễn được sự thanh lịch trong từng bước di chuyển đều và đẹp của điệu múa. Các em đã khéo léo làm nổi bật hơn điệu múa của mình khi dùng quạt giấy để xếp và mô phỏng hình hoa sen. Rất tuyệt vời, các em! Các em học sinh lớp lớn hơn lại sôi nổi với điệu nhảy “Everybody dance now” và “Rước đèn tháng 8”.

Sau khi sự phấn khích của màn trình diễn lắng xuống, các em học sinh được chia ra thành từng nhóm Nhà để cùng tham gia hoạt động làm lồng đèn. Đây cũng là cơ hội cho các em thể hiện trí tưởng tượng và óc sáng tạo của các em bằng cách sử dụng vật liệu cũ để làm lồng đèn. Các em đã cho ra những tác phẩm đầy sự sáng tạo cũng như thể hiện tinh thần làm việc nhóm của các em. Nhưng chúng ta chỉ có duy nhất một Nhà chiến thắng và lại một lần nữa Dragons lại vinh dự được xướng tên.

Trong suốt thời gian thi làm lồng đèn, các em học sinh nhỏ được tham gia vào các hoạt động vui nhộn khác tại sân bóng như nhảy bao bố, chuyền trứng và chạy đua.



Ảnh trên: Làm việc nhóm! Các em nhỏ đã biết cách học nhóm.



Ảnh trên: Em ấy thật khéo léo. Sự tinh tế và khéo léo cần được thể hiện là đây.



Ảnh trên và dưới: Các em học sinh đã trình diễn một điệu múa thật tuyệt vời rất rực rỡ nhưng cũng rất tao nhã cho Tết Trung Thu. Nét tương đồng với năm ngoái là năm nay các em dùng quạt thay vì dùng nón lá truyền thống.



Ảnh trên: Hội đồng học sinh 2015-2016. Chúc mừng!



Hội đồng học sinh

Phiếu bình chọn đã được kiểm và chúng ta đã tìm ra Hội Đồng Học Sinh năm học 2015-2016. Khi được xưng tên cho danh hiệu mới, các em học sinh trong Hội đồng học sinh rất muốn noi theo những thành công của thế hệ Hội đồng đi trước. Các em đã có một cuộc họp thảo luận và đã đưa ra những ý tưởng mới tuyệt vời với chủ tọa là thầy Reuben và thầy Dudley. Chúng ta hãy cùng chúc mừng các thành viên mới: Uyên (lớp10), Carol (lớp9), Jenny (lớp8), Mark (lớp7) and Mia (lớp6). Thành viên hỗ trợ sẽ là Joanna (lớp7) và An (lớp7). Các em hy vọng sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động gây quỹ từ thiện mỗi một học phần.

Nhiệm vụ của học sinh

Nhiệm vụ học sinh đã quay trở lại! Trong năm học này các em học sinh có thể chọn cho mình 3 nhiệm vụ mà các em yêu thích. Vị trí Thiên Thần máy tính vẫn sẽ là người bên cạnh giúp đỡ thầy cô để giữ phòng máy sạch sẽ, gọn gàng và an toàn. Năm nay Thiên Thần máy tính đó là Erik (lớp 6) và Lucia (lớp7). Erik đã cho thấy khả năng quản lí tốt của mình bằng cách chia sẻ công việc cho Kim lớp 6. Các hoạt động điều phối giúp đỡ giáo viên năm nay quả là một công việc rất quan trọng và đã thuộc về Ben (lớp 6) và Lily (lớp 6). Cuối cùng, như chúng ta đã được biết, sẽ có hai bạn học sinh tham gia giúp đỡ và hỗ trợ cho Hội đồng học sinh đó là Joanna và An. Các em học sinh đã tham gia và được giao nhiệm vụ giúp đỡ giáo viên sẽ được nhận 10 điểm cho đội mình mỗi tuần khi các em hoàn thành công việc.

Các cuộc thi đấu Đội Nhóm

Cuộc cạnh tranh Đội Nhóm đầu tiên đã được diễn ra trong tháng này. Các em học sinh của mỗi đội đã thiết kế băng rôn với đầy đủ tên của TẤT CẢ các thành viên. Kết quả hiện tại giải nhất thuộc về Dragons dẫn trước Phoenix 200 điểm, theo sau rất sát đó chính là quán quân năm ngoái Unicorn và ở vị trí cuối là Hydra.

Cuộc thi tiếp theo dành cho các đội sẽ được diễn ra vào Ngày hội Thể Thao do thầy Andrew tổ chức với sự giúp đỡ của các bạn trong hội đồng học sinh. Thể thao thì chắc chắn sẽ mệt và nóng chính vì thế Hội đồng học sinh quyết định mở một cửa hàng nước uống nhỏ tại căn tin. Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho quỹ từ thiện địa phương. Các thông tin mới về ngày hội sẽ được cập nhật tiếp sau. Nhà trường rất mong đợi một ngày hội thật thú vị sẽ được diễn ra cũng như tìm kiếm đội mạnh nhất trong ngày thi đấu.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Ảnh trên: Chuẩn bị! Sẵn sàng! Chạy! Ngày hội thể thao của khối Mẫu Giáo quả là một ngày tràn đầy niềm vui cho các em nhỏ.



Ảnh trên: Trách nhiệm xã hội của các em học sinh. Đó là bài học quý giá cho các nhà lãnh đạo trẻ sau này. Chuyến dã ngoại của nhà trường sẽ bao gồm các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng.



Ảnh trên: Hợp tác và sức mạnh sẽ mang lại chiến thắng cho trò chơi này.

Các thông tin khác

Ngày hội thể thao của khối Mẫu Giáo

Ngày hội thể thao của khối Mẫu Giáo đã được tổ chức vào thứ Năm ngày 1/10/2015 với sự hưởng ứng tham gia của tất cả các em học sinh. Tất cả các em học sinh đã được tham gia vào các trò chơi vui nhộn khác nhau như nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, bịt mắt chuyền banh, thắng hay thua với sự cổ vũ nhiệt tình từ phía Quý phụ huynh và các em học sinh. Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc đua ba chân với sự hưởng ứng tham gia của phụ huynh và các em – tuyệt vời lắm, các ông bố bà mẹ! – và cuộc tranh tài của giáo viên mẫu giáo đã diễn ra quyết liệt trong cuộc đua vượt chướng ngại vật. Thầy Dudley đã trao giải cho những nhà vô địch vào cuối giờ và dường như sự kiện thể thao này đã trở thành một sự kiện thường niên với sự ủng hộ của Quý phụ huynh và các em học sinh.

Là những công dân toàn cầu với tính năng động và trách nhiệm

Ngày 13/10 vừa qua, các em học sinh lớp 5 và lớp 6 đã có cơ hội viếng thăm Nhà Văn Hóa Thanh Niên và làm bánh. Các em đã được hướng dẫn quy trình nướng bánh – chọn nguyên vật liệu, đánh bột, nướng và trang trí. Các em cũng đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời tận hưởng những thành quả của mình sau khi trang trí. Sau đó, các em đã tham gia một số hoạt động vui nhộn và một số trò chơi đội hình đội nhóm tại công viên. Các em đã hợp tác với nhau rất tốt, giúp đỡ, hiểu, và làm việc nhóm cùng nhau. Các em cũng đã nhận thức được rằng các em cần phải có trách nhiệm đối với cộng đồng và các em đã tham gia nhặt rác trên biển như một hành động nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa. Giáo viên cũng đã có một ngày thật tuyệt vời cùng các em!

Giải thưởng thành tích học tập xuất sắc của năm

Giải thưởng thành tích học tập xuất sắc của năm đã được xem xét lại nhằm để cung cấp thông tin rõ ràng hơn cho Quý phụ huynh, giáo viên và các em học sinh.

Đối với chương trình Quốc Tế, Giải thưởng cho thành tích học tập xuất sắc nhất sẽ thuộc về em học sinh có điểm trung bình cả năm học của các môn Toán, Tiếng Anh và Khoa Học cao nhất dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 8 hệ Quốc Tế và điểm trung bình cả năm phải trên 85%.

Đối với chương trình Song Ngữ, giải thưởng tiếng Anh xuất sắc nhất sẽ dành cho em học sinh có điểm trung bình cả năm môn tiếng Anh cao nhất cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 Song Ngữ. Đối với lớp 6 đến lớp 9 Song Ngữ giải thưởng xuất sắc nhất này sẽ thuộc về cá nhân có điểm trung bình bộ môn Tiếng Anh và EPP cao nhất của mỗi lớp. Tổng điểm trung bình phải cao hơn 85%. Nhà trường rất mong Quý phụ huynh sẽ lưu ý đến thông tin trên.